



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับจริยธรรมและคุณธรรม จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัยของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ประกอบกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPRel (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory) เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทำหน้าที่กำกับวางนโยบาย ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางรังสี และความปลอดภัยด้านชีวอนามัย ของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล โดยอาศัยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำกับดูแล

จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

๑. ควบคุม ดูแลการบริหารงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางรังสี และความปลอดภัยด้านชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐาน โดยจัดให้มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การวางแผนได้ตอบภาวะฉุกเฉิน การจัดเก็บข้อมูลการประสบเหตุอันตราย การประเมินความเสี่ยง การทบทวนประเมินผลและการรายงาน

๒. สนับสนุนการออกประกาศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติและการบังคับใช้ระเบียบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางรังสี ความปลอดภัยด้านชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เหมาะสม สอดคล้อง กับมาตรการทางกฎหมาย และสนับสนุนให้นิสิต บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ปฏิบัติตาม

๓. ดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางรังสี ความปลอดภัยด้านชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นิสิต บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๔. สนับสนุนให้มีการจัดโครงการเพื่ออบรมได้ตอบภาวะฉุกเฉินในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับบุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม